

Số: 9826 TC-TCT

V/v: Hoàn thuế GTGT dự
án củng cố và cải cách
giáo dục-----7
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2004**Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo**

Trả lời công văn số 4331/KHTC ngày 31/5/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với Dự án củng cố và cải cách giáo dục đại học nhận vốn vay của Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.2, Mục III Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trường hợp Dự án củng cố và cải cách giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới được NSNN cấp phát, nếu Dự án không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện Dự án. Đối với các hợp đồng xây dựng, mua hàng hoá, dịch vụ được phê duyệt trước thời điểm ban hành Luật thuế GTGT nếu giá hợp đồng bao gồm thuế doanh thu thì giá tính thuế GTGT là giá không bao gồm thuế doanh thu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban quản lý Dự án nêu trên làm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT. Ngoài ra, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phải có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về việc không được NSNN cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn số 7711TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Quy trình hoàn thuế GTGT thực hiện như hướng dẫn tại Điểm 3.4, Mục IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp các trường Đại học tham gia dự án đã ứng vốn ngân sách của Trường để trả thuế GTGT cho các thành phần đã thực hiện thì số tiền thuế GTGT được hoàn sẽ trả lại cho ngân sách của trường.

Ngoài vấn đề hoàn thuế GTGT, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ban quản lý dự án củng cố và cải cách giáo dục đại học thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh trong quá trình thực hiện dự án như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 2/5/2002 và công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Giáo dục và Đào tạo được biết và đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các trường Đại học liên quan tham gia Dự án liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể. *lc*

Nơi nhận:

- Như trên
- Cục thuế Hà Nội
- Lưu VP (HC, TH)
VP (HC), ĐTN (2b)

TUQ. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Thị Cúc